



ที่ สคท.๐๐๔/๒๕๖๖

๙ มกราคม ๒๕๖๖

**เรื่อง** ขอชี้แจงจากนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

**เรียน** คนคาราเต้ ครอบครัวคาราเต้ และประชาชนที่สนใจคาราเต้โดยทั่วไป

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวสาร ในลักษณะให้ข้อมูลที่โจมตี ชกนำ โหม่นนำ ที่ทำร้ายการดำเนินงานของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยทางโซเชียลมีเดียตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา รวมถึงการที่ได้มีบุคคลใช้ถ้อยคำที่หยาบคาย ถูกเหยียดหยาม ดูด่าว่ากล่าวกรรมการบางท่าน ซึ่งหลายครั้งก็มีการพาดพิงมาถึงตัวผมโดยตรงด้วย โดยส่วนตัวผมเชื่อมั่นว่าได้ทำงานรับราชการมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดจนเกษียณอายุ รวมทั้งได้รับรางวัลดีเด่นจากหน่วยงานของสังคม และได้รับตำแหน่งระดับสูงขององค์กรต่างๆมาตลอด แต่ต้องถูกคนคาราเต้บางกลุ่มใช้ถ้อยคำดูถูกอย่างรุนแรง ซึ่งผมไม่เคยเชื่อว่าสังคมคาราเต้จะมีผู้ที่ใช้ถ้อยคำแบบนี้ พร้อมกับบุคคลที่ได้รับการนับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของพี่น้องคาราเต้ก็ได้มาร่วมแสดงความเห็นให้ท้ายด้วยถ้อยคำที่เหยียดหยามด้วยเช่นกัน

ที่ผ่านมาสมาคมไม่ได้ออกดำเนินการแถลงการณ์ใดๆ เนื่องจากติดพันอยู่กับโครงการที่สำคัญเป็นจำนวนมากเพื่อพัฒนาสมาคม จึงไม่มีเวลาและโอกาสเพื่อชี้แจงเรื่องด้านลบเหล่านี้ รวมทั้งบุคลากรที่ช่วยกันทำงานมีน้อยและทำงานทุ่มเทอย่างเจียวๆ แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเกิดความบานปลายไม่สิ้นสุด หากปล่อยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ดำเนินการโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวจะไม่เป็นผลดีต่อการดำเนินการของสมาคมและต่อส่วนรวม จึงต้องขอชี้แจงกับทุกท่านเพื่อแก้ไขความสับสนและความเข้าใจผิดที่ผ่านมา ณ ที่นี้

การโจมตีตลอด ๒ เดือนที่ผ่านมา จะมีอยู่ด้วยกัน ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ เรื่องโค้ชทีมชาติ เรื่องนักกีฬาทีมชาติ และเรื่องการยื่นเปิดการประชุมวิสามัญ อนึ่ง ผมต้องแจ้งให้ทราบว่า การให้ข้อมูลครั้งนี้จำเป็นต้องมีการเอ่ยถึงชื่อบุคคล เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจน แม้จะมีจุดประสงค์ที่จะล่วงเกินหรือละเมิดสิทธิผู้หนึ่งผู้ใด แต่ทางสมาคมมีหลักฐานที่พร้อมจะแสดงหากมีการดำเนินการได้ทุกเมื่อ

**เรื่องที่ ๑ โค้ชทีมชาติ** ต้นกำเนิดของเหตุการณ์คือการเสนอคลิปข่าวทุนจีนในรายการเกาะสนามเช้า เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ ซึ่งมีนางสาวญาณิศาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จากการสอบสวนโดยคณะกรรมการสมาคม เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๕ คณะกรรมการเข้าใจดีถึงการชี้แจงโดยปฏิเสธว่าเกิดขึ้นโดยตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสปอนเซอร์หลักที่ได้สนับสนุนเงินกว่า ๑๒ ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ได้ติดต่อมาทางนายกสมาคมเพื่อขอทราบมาตรการปฏิบัติต่อเหตุการณ์นี้

คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีความเห็นว่า แม้เหตุการณ์จะเกิดโดยความมุ่งหวังดีหรือไม่ก็ตาม แต่ได้เกิดผลที่ผิดพลาดจริง และเกิดความเสียหายขึ้นจริงกับสมาคม คณะกรรมการสมาคมได้มีมติประนีประนอมโดยการลดบทบาทชั่วคราว ตามที่สมาคมได้แจ้งให้เจ้าตัวได้รับทราบเมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๕

เป็นความจริงที่ยอมรับกันว่าในอดีตที่ผ่านมา โค้ชญาณิศาเป็นบุคคลที่สร้างผลงานที่ดีและชื่อเสียงต่อวงการคาราเต้ของประเทศมาอย่างยาวนาน แต่โดยสากลแล้วไม่ว่าในองค์กรใด ๆ ก็ตาม เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วมิได้หมายความว่า จะได้รับการยกเว้นกว่าผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เป็นบุคคลที่มีความดีมาอย่างยาวนาน จึงควรแสดงออกถึงความรับผิดชอบเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี

ทั้งนี้ในช่วงเวลาของการดำเนินการพิจารณานั้น ทางสมาคมได้ดำเนินการแก้ไขปัญหในเรื่องนี้เป็นขั้นตอนมาตามลำดับ ได้มีหนังสือแจ้งเตือน พุดคุยชี้แจง ทั้งจากตัวนายกสมาคมเองและคณะกรรมการทั้งเป็นทางการและเจรจาเป็นการส่วนตัวมาโดยตลอด

แต่กลับกัน สถานการณ์ต่างๆได้รับการขยายความเพิ่มเติมโดยไม่มีจุดยุติ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ คณะกรรมการสมาคมได้ประชุมร่วมกัน และได้มีมติให้นางสาวญาณิศา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติ เนื่องจากได้กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมเมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๕

**เรื่องที่ ๒ นักกีฬาทีมชาติ** ก่อนเกิดกรณีของโค้ชทีมชาติ ผมเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬา กับสมาคมกับนายกสมาคม เป็นไปด้วยความเข้าใจกันเป็นอย่างดีเสมอมา

แต่ระหว่างที่นายกสมาคมได้พาคณะนักกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการ WKF ที่ตุรกีช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อสมาคม ๒ เรื่อง คือเรื่องการเสนอชื่อนักกีฬาชาวจีน (๒๖ ต.ค.๖๕) กับเรื่องของการที่นักกีฬาคาราเต้ทีมชาติจำนวน ๕ คนไปแข่งขันรายการคิกบ็อกซิ่ง (๒๙ ต.ค.๖๕) ซึ่งผิดกฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจวบด้วยช่วงเวลานั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ระหว่างสมาคมกับโค้ชทีมชาติ ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยของนักกีฬาออกมาโจมตีสมาคมกล่าวคือ

- เรื่องการไม่ได้รับเงินเดือน
- เรื่องความต้องการไปแข่งขันที่อินโดนีเซีย
- เรื่องการจะเลิกฝึกซ้อมและลาออกจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติ

เหตุการณ์เหล่านี้สร้างความเข้าใจผิดทั้งในและนอกสมาคมขึ้นตามลำดับ ซึ่งโค้ชญาณิศาแจ้งว่าไม่ได้ไปพุดคุยอะไรกับนักกีฬาทั้งสิ้น แต่นักกีฬาได้รับทราบข้อมูลทุกอย่าง การโพสต์ข้อความโจมตีสมาคมทางโซเชียลมีเดียของนักกีฬาทำให้เกิดความสับสนแก่บุคคลทั่วไปเป็นวงกว้าง

สมาคมได้รื้อความพร้อมและเชิญทีมนักกีฬามาพุดคุย ชี้แจง อธิบายถึงทุกเรื่องที่กำลังมาด้านบน ซึ่งตอบคำถามให้นักกีฬาที่มีความเข้าใจได้ โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือนที่นักกีฬาบางคนเคยได้รับไปแล้วแต่คำนวณผิดพลาดของตัวนักกีฬาเอง สมาคมได้แจ้งให้นักกีฬาทราบถึงนโยบายของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยว่าด้วยการปฏิบัติตัวของนักกีฬาทีมชาติ การฝึกซ้อม และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในการนี้สมาคมได้มีหนังสือแจ้งเตือนนักกีฬา ๕ คน ถึงการผิดกฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่นักกีฬาที่ไปแข่งขันคิกบ็อกซิ่งเมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๕ ในระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติ

หลังจากการพูดคุย สถานการณ์ของนักกีฬาทีมชาติก็ได้เริ่มสงบเรียบร้อยลง แต่ทั้งนี้ก็มีนักกีฬายังไม่เห็นด้วยกับสมาคม ได้แก่

๑.นางสาวอาร์ม สุขเชียว ได้ผิดกฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยแข่งขันคิกบ็อกซิ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต และโพสต์โซเชียลมีเดียโจมตีสมาคม ซึ่งสมาคมมีหนังสือแจ้งเตือนแล้ว แต่ก็ยังฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเจ้าตัวได้แจ้งความประสงค์กับสมาคมตั้งแต่ตอนต้นว่าจะอำลาทีมชาติ

๒. นายพิษเนศ สุขหยิก ได้ผิดกฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยแข่งขันคิกบ็อกซิ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต และโพสต์โซเชียลมีเดียโจมตีสมาคม ซึ่งสมาคมมีหนังสือแจ้งแล้ว แต่ก็ยังฝ่าฝืนและเจ้าตัวเองได้แสดงเจตนาว่าจะไปแข่งขันคิกบ็อกซิ่งต่อไป โดยมุ่งหวังรางวัลที่จะได้รับจากการได้เหรียญทอง สมาคมจึงไม่ได้เชิญให้เข้าร่วมเก็บตัวเป็นนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติ

๓.นายภาณุเดช ขนานเกา ได้โพสต์โซเชียลมีเดียโจมตีเกี่ยวกับนโยบายของสมาคม ซึ่งสมาคมมีหนังสือแจ้งเตือนแล้ว แต่ก็ยังฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ที่ผ่านมา เจ้าตัวได้แสดงท่าทีเหยียดหยามกรรมการสมาคมหลายครั้ง ทางสมาคมจึงไม่ได้เชิญให้เข้าร่วมเก็บตัวเป็นนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติ

**เรื่องที่ ๓ การยื่นเปิดการประชุมวิสามัญ** นโยบายในการปฏิบัติงานของสมาคมตั้งแต่เริ่มแรกเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบมากกว่าที่ผ่านมา คือมีการประชุมเป็นทางการครบถ้วนทุกเดือน ไม่ได้มีการหลบเลี่ยงตามที่ถูกกล่าวหาใดๆ ในทางกลับกันสมาคมได้ใช้เวลาเพื่อเตรียมข้อมูลที่บุคคลทั่วไปได้รับข่าวสารที่ผิดในทุกอย่าง และแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในการบริหารงานของสมาคมในยุคก่อน ซึ่งได้ตรวจพบหลักฐานในการทุจริตต่างๆเป็นจำนวนมาก

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวทั้ง ๓ เรื่องดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาโดยตรง โดยนักกีฬาขาดการฝึกซ้อมที่ดี ขาดการควบคุมกำกับดูแลและมีจิตใจสับสน เห็นได้ชัดเจนจากผลการแข่งขันรายการ AKF ที่เพิ่งผ่านมา

\*\*\*หากย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของวาระการทำงานในสมัยคณะกรรมการยุคปัจจุบัน แม้ผมจะมารับหน้าที่เป็นนายกสมาคมได้รวมทั้งสิ้น ๑ ปี ๙ เดือน แต่เป็นช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้ผลกระทบจากสภาวะโควิด๑๙ อยู่ประมาณ ๑ ปี ๒ เดือน ซึ่งทำให้การแข่งขันทั่วโลกหยุดชะงักโดยปริยาย มีบุคคล ๓ ท่านที่ได้ให้เกียรติทาบทามเชิญผมมาเป็นนายกสมาคมได้แก่ คุณคุณุสรรัตน์ คุณสุนันทา และคุณณพพล ซึ่งก่อนตอบรับ ผมได้ปรึกษากับทางผู้สนับสนุนก่อน เพื่อความมั่นใจ เนื่องจากได้รับการแจ้งว่าต้องมีสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนเงินกับสมาคม ซึ่งผมได้แต่งตั้งกรรมการเข้าเป็นอุปนายกสมาคม ๔ ท่าน เป็นพลเรือนทั้งหมดโดยผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับสมาคมคาราเต้มาก่อน ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากคุณคุณุสรรัตน์ คุณสุนันทา และ คุณอริติยา (ผู้ประสานงานของสมาคม)

ผมขอเรียนว่าตลอดชีวิตการทำงาน ผมได้มุ่งมั่นต่อทุกหน้าที่ที่ได้รับ เมื่อเป็นนายกสมาคม ผมก็ยังคงความตั้งใจในการทำงานที่ แต่เมื่อได้เข้าทำงานมาประมาณ ๖ เดือน ได้เห็นว่าการทำงาน ของฝ่ายเลขาฯมีประสิทธิภาพน้อย เนื่องจากว่าเลขาธิการสมาคม (ดร.เทียนชัย) อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย จึง ไม่มีโอกาสมาช่วยทำงานได้เต็มตัว ผมได้พูดคุยกับเลขาฯเทียนชัยโดยตรงแบบผู้ใหญ่ ซึ่งท่านก็เห็นดี ด้วยที่ผมควรจะหาเลขาฯเต็มเวลามาทำงานแทนท่าน ผมจึงได้ทาบทามเพื่อนของผมที่เป็น นายทหารเรือ ซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องกีฬามากกว่า ๔๐ ปี และเคยทำงานกับสมาคมกีฬาทางน้ำมา แทบทุกหน้าที่ มารับหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการสมาคมอยู่ได้ประมาณ ๓ เดือน ก็ต้องถูกขับให้พ้นจาก ตำแหน่งไปเพราะมีผลงานไม่เป็นที่พอใจของผู้ร่วมงาน สมาคมจึงตกอยู่ในสภาวะที่ขาดเลขาธิการสมาคมอีก ครั้ง ซึ่งพอดีกับเป็นช่วงที่ กทท. มีการปรับปรุงและพัฒนาเรื่องยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในการประเมินผล การดำเนินงาน ซึ่งคุณพนา ได้อาสาเข้ามาทำงานเพื่ออุดช่องว่างในกระบวนการต่างๆ

ต่อมาในช่วงก่อนไปแข่งขันรายการ SEAKF ที่กัมพูชาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ผมได้เสนอให้ เปลี่ยนตัวผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการของ SEAKF จากคุณธีรภาพ เป็นคุณพนา (ซึ่งได้มีความพยายามกดดัน ให้คุณพนาไม่ตอบรับเป็นกรรมการ) และหลังจากกลับมาจากการแข่งขันรายการ SEAKF ผมได้รับทราบ ข้อมูลว่าทีมโค้ชสองกลุ่ม (กลุ่มคุณศุภยรัตน์+คุณณัฐพล กับกลุ่มคุณญาณิตา+คุณชาอี๊ด) เกิดความ ขัดแย้งกัน จึงได้นัดให้มาพูดคุยปรับความเข้าใจแต่ก็ไม่มีผลดีขึ้น ขณะเดียวกันผมได้รับทราบข้อมูลจาก คุณญาณิตาว่าคุณศุภยรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนแทบจะไม่ได้เข้ามาดูแลการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ ตามหน้าที่ปกติเลย

โดยบังเอิญที่วันนั้นคุณสุนันทาและเจ้าหน้าที่สมาคมทั้งสองท่านได้เข้ามาที่สมาคมด้วย ได้ มีการแจ้งถึงความไม่พอใจในการทำงานของคุณพนา โดยยืนยันว่าหากคุณพนายังคงทำงานต่อไป ทั้ง สามคนก็จะลาออก ซึ่งเป็นการกดดันให้ปลดคุณพนา ผมจึงได้แจ้งให้คุณพนาได้รับทราบเพื่อไปพูดคุย ปรับความเข้าใจกัน แต่ได้ทราบว่าไม่ได้รับการตอบรับเพื่อพูดคุยอย่างใด

ต่อมาคุณสุนันทา คุณชรีกา(เหรียญก) และเจ้าหน้าที่สมาคมทั้งสองท่านได้ยื่นหนังสือ ลาออก โดยได้ไปกดดันให้คุณพลวดินและคุณณลินภัทร์ ซึ่งทุกท่านเป็นคนทำงานหลักอยู่ลาออกด้วย เพื่อให้สมาคมดำเนินงานไปต่อไม่ได้และผมต้องลาออกไปในที่สุด โดยขณะนั้นคุณสุนันทาได้ปฏิเสธการ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ๒ เรื่องคือการประชุมสามัญประจำปี และการเป็นผู้ประสานงานหลักการ จัดการแข่งแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่น ๒๐๒๒

ความพยามดังกล่าวส่งผลกระทบบ้างจริงต่อสมาคมที่ประสบกับภาวะความยากลำบากในการ ทำงานเป็นอย่างมาก ทั้งทำการเบิกถอนเงินกับธนาคารไม่ได้ และขาดเจ้าหน้าที่เพื่อทำงานหลัก แต่คุณพนาได้เป็นกำลังหลักเพื่อแก้ไขสถานการณ์ขณะนั้น ที่สำคัญสมาคมเหลือเวลาอีก ๓ เดือนเท่านั้น ในการเตรียมการจัดการแข่งแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่น ๒๐๒๒ ที่ภูเก็ต และต่อมาไม่นานคุณศุภยรัตน์ก็ได้ แจ้งลาออก โดยให้เหตุผลว่าจะไปร่วมต่อสู้กับพี่ๆ น้องๆ คาราเต้

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ๒๕๖๕ ได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่สร้างปัญหาแก่สมาคมอีกครั้ง จากความไม่พอใจของกลุ่มบุคคลที่ได้ออกจากสมาคมไปนั้น ได้กล่าวหาเรื่องการดำเนินงานของสมาคมจำนวน ๔ เรื่องต่อภารกิจฟ้าแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมถึงยื่นถอดถอนนายกสมาคมและเลขาธิการด้วย แต่ทั้งนี้ผลการพิจารณาของ กกท. ไม่เห็นชอบต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวในทุกกรณี

โดยขณะนั้นสถานการณ์ทางการเงินของสมาคมย่ำแย่มาก เพราะงบประมาณต่างๆที่สมาคมส่งไปแข่งขันต่างประเทศทุกรายการตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศ การเก็บตัวการแข่งขันซีเกมส์และเอเชียนเกมส์ รวมถึงเงินอุดหนุนประจำปี ยังไม่ได้รับจากกกท.ตามกำหนดใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นสมาคมต้องสำรองจ่ายไปก่อน **โดยอาศัยเงินสปอนเซอร์จากซีพี และเงินส่วนตัวของผมเอง ประมาณ ๒ ล้านบาท** เพื่อให้สมาคมดำเนินงานต่อไปได้

เมื่อสมาคมเบิกเงินสำหรับการจัดการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่น ๒๐๒๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้สำเร็จ สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ก่อนจัดการแข่งขัน ซึ่งต่างจากอดีตที่ไม่เคยทำได้มาก่อนโดยตกค้างมาโดยตลอด และที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันครั้งนั้นสูงมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเชิญและรับรองวีไอพีจากต่างประเทศ เช่น กรรมการผู้ตัดสิน โค้ช นักกีฬา (เช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเลี้ยงดู)

ผมได้มอบหมายให้ற்றுญิกตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง รวมทั้งในอดีตที่ผ่านมาทุกรายการให้เรียบร้อย เพื่อให้สามารถรับการตรวจสอบจากสมาชิกได้ภายในมกราคม ๒๕๖๖

อนึ่ง ในปัจจุบันสมาคมสามารถทำงานแม้อย่างไม่มีคุณอติธิตยา(ผู้ประสานงานสมาคมคนเก่า) ก็ยังดำเนินการประสานงานในเรื่องต่างๆกับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณทันเวลาไม่ล่าช้าเช่นเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานจากสมาคมยุคก่อนอย่างสิ้นเชิง

## ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. ได้รับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๔ อยู่ในระดับเกรด A เป็นครั้งแรก **โดยดัชนีที่เป็นปัจจัยคือการที่สมาคมได้รับสปอนเซอร์เกิน ๔ ล้านบาทเป็นครั้งแรก** แม้สภาวะโควิด๑๙ จะทำให้ตัวชี้วัดต่างๆจากการแข่งขันหยุดชะงัก

๒. ผมได้รับเลือกจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่างๆ ให้เป็นผู้แทนกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (ซูเปอร์บอร์ด) โดยมีวาระ ๓ ปี

**\*\*ซึ่งส่งผลให้สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ และความร่วมมือที่ดีกับสมาคมกีฬาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง\*\***

๓. ได้จัดทำ MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยนำกีฬาคาราเต้เข้าเป็นทางเลือกให้นักเรียนในสังกัดสพฐ. เพื่อฝึกฝนพัฒนาฝีมือและทักษะ โดยจัดให้มีการแข่งขันชิงแชมป์ระดับภาคและระดับประเทศ (ซึ่งด้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

๔. ได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สอ.)ให้นำกีฬาคาราเต้เข้าไปเป็นทางเลือกให้นักเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อฝึกฝนพัฒนาฝีมือและทักษะ

๕. ได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้นำกีฬาคาราเต้เข้าเป็นประเภทกีฬาที่แข่งขันในกีฬากองทัพไทย ประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกีฬาคาราเต้จะถูกจัดเป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬากองทัพไทยปี ๒๕๖๖

**\*\*ซึ่งหมายความว่านักกีฬาคาราเต้จะมีโอกาสและช่องทางที่จะเข้าไปเป็นข้าราชการทหารและตำรวจต่อไปในอนาคต\*\***

๖. ผมได้ทำหนังสือฝากนักกีฬาทีมชาติที่จะอำลาทีมชาติเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บังคับบัญชาของกองทัพ

๗. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาภาคเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำกีฬาคาราเต้เข้าไปสู่การฝึกฝนเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนภาคเอกชน (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

๘. ได้จัดทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อนำกีฬาคาราเต้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมีการฝึกสอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดให้มากขึ้น

๙. ได้ผลักดันให้มีการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทผู้สูงอายุจากสมาคมกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย นำกีฬาคาราเต้เข้าไปทำการแข่งขันในรายการ Thailand open master games 2023 โดยในปีนี้จะเริ่มจากการแข่งขันแบบเป็นกีฬาสาธิตระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ชลบุรี

๑๐. ได้ริเริ่มให้มีการแข่งขันกีฬาคาราเต้ในรายการมหกรรมกีฬานักเรียนอาเซียน โดยประสานกับชาติต่าง ๆ ในอาเซียน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี

๑๑. ได้พิจารณาบทบาทหน้าที่ของศูนย์คาราเต้ระดับภูมิภาค เพื่อให้การพัฒนากีฬาคาราเต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

๑๒. ได้จัดตั้ง TKF Referee Commission (RC) เพื่อให้เกิดโครงสร้างในการทำงานด้านผู้ตัดสิน (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

๑๓. เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชนะในรายการการแข่งขันระดับโลก (เด็กชายณัฏฐกฤต อินกลอย) เหรียญทองแดงประเภท Cadet ใน WKF Championship 2022 ที่ตุรกี

๑๔. ได้สนับสนุนผู้ตัดสินคนแรกประเทศไทยได้ขึ้นระดับ REFEREE (นางสาวปิยะนันต์ ราชบัณฑิตยส์) โดยสอบผ่านผู้ตัดสินระดับโลก (WKF LICENSE) ประเภท KUMITE REFEREE B

๑๕. ได้มีนโยบายให้การดูแลด้านสวัสดิการกับนักกีฬาทีมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ เช่น กำหนดให้ค่าตอบแทนแก่นักกีฬาในอัตราเต็มและจ่ายให้ตรงในแต่ละเดือน จัดให้มีการประกันด้านสุขภาพ เป็นต้น

๑๖. ได้จัดส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ประเทศตุรกี โดยมีจำนวนนักกีฬาที่มากที่สุดและมีระยะเวลาที่นานที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการผ่านมา

๑๗. เป็นครั้งแรกที่สมาคมมีระบบที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน Sport Data เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมเอง รวมทั้งสร้างWebsiteและ Facebookอย่างเป็นทางการ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นของส่วนตัว

๑๘. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกีฬาคาราเต้ให้มีมาตรฐานและเป็นสากล ซึ่งจะทำให้คนคาราเต้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างทั่วถึงรวมถึงการจัดการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

๑๙. ได้สร้างความร่วมมือในการยกระดับกีฬาคาราเต้ร่วมกันระหว่างสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จำกัด และบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำในประเทศไทย (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

๒๐. ได้รับการบอกกล่าวจากพี่น้องคาราเต้ ที่ได้ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและเยี่ยมชมการฝึกซ้อม ไปชมการแข่งขัน ไปมอบเหรียญรางวัล ไปประชุมพบปะพูดคุย ตามที่ต่างๆในแต่ละภูมิภาคว่าเป็นครั้งแรกที่มีนายกสมาคมมาพบปะพูดคุยโดยตรง ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทุกส่วนพัฒนาขึ้น

๒๑. ได้จัดหางบสนับสนุนกีฬาคาราเต้ได้มากถึง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งมากที่สุดที่เคยมีการหางบสนับสนุนสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

ทุกเรื่องทีกล่าวนมา ผมเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ผมได้แต่หวังว่าทุกท่านคงจะเห็นถึงความตั้งใจในการมุ่งมั่นพัฒนางานการคาราเต้ และคนคาราเต้อย่างแท้จริง เพราะกีฬาคาราเต้จะเกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนไปทุกส่วนของกลุ่มคนในสังคม ทำให้เกิดการขยายตัวของนักกีฬาคาราเต้ที่กว้างขวางกว่าในอดีต

ผมทำงานมาโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่เคยได้รับผลประโยชน์จากการทำหน้าที่แม้แต่บาทเดียว ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ไม่มีอะไรแม้แต่หน่วยที่เป็นช่องทางในการหารายได้หรือผลประโยชน์ในทางกลับกัน ผมได้ดำเนินการหาสปอนเซอร์สนับสนุน(ซีพี)ให้กับสมาคมเป็นจำนวนเงินรวม ๑๒ ล้านบาท และจำต้องสำรองเงินส่วนตัว ๒ ล้านบาท นอกเหนือไปจากการทำงานของสมาคมจนครอบครัวบอกว่ามีแต่พูดเรื่องคาราเต้ โทรศัพท์คุยแต่เรื่องงานและประชุมเรื่องคาราเต้ เดินทางไปต่างจังหวัด รวมถึงต่างประเทศในเรื่องของคาราเต้ บางครั้งเที่ยงคืนตีหนึ่งยังมีการแก้ไขงานกัน ซึ่งผมโชคดีที่มีเจ้าหน้าที่สมาคมที่ขยันขันแข็งและทำงานให้สมาคมอย่างเต็มที่

ขอให้ท่านลองเปิดใจเป็นกลาง เปรียบเทียบความตั้งใจในการพัฒนางานการคาราเต้ในขณะนี้ กับยุคของกลุ่มบุคคลก่อน โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เนื่องจากในยุคก่อนไม่มีการจัดเก็บเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้สมาคมยังพบว่าได้มีการปลอมแปลงเอกสารต่างๆเช่นการจองโรงแรม ทำให้ทำการเบิกจ่ายจากกท.ไม่ได้ สมาคมต้องพบความยากลำบากในการทำงานเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามจากการที่สมาคมได้ตรวจพบการทุจริตในหน้าที่ของกลุ่มบุคคลก่อน ผมมั่นใจว่ากลุ่มบุคคลที่ได้โจมตีสมาคมทางโซเชียลมีเดียจะต้องมีผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดเหล่านี้ทางกฎหมายอย่างแน่นอน และสมาคมสามารถตรวจพบและทราบถึงช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในเรื่องต่างๆ เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การจัดหาอุปกรณ์การฝึกซ้อม การจัดที่พักของนักกีฬา การจ่ายค่าตอบแทนของนักกีฬา การใช้ชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเบิกเงินแต่ไม่ได้มาปฏิบัติงานจริง รวมถึงงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศ และการจัดการแข่งขันต่างๆ (จะมีการเบิกเงินตามงบประมาณไปล่วงหน้า ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งจ่ายจริงและไม่ได้จ่ายจริงตามเอกสาร แต่ท้ายที่สุดได้ใช้งบประมาณจนหมดโดยไม่เคยเหลือคืนสมาคมเลย สมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทั้งจากการตรวจโควิดทุกการเดินทาง ๓ ครั้ง และการกลับมาพักที่โรงแรมกักตัว ซึ่งสมาคมต้องจ่ายเงินไปประมาณ ๕ แสนบาท)

นอกจากนี้สมาคมยังได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบรรดาชาติต่างๆในอาเซียน เนื่องจากกลุ่มบุคคลก่อนได้ใช้ความสนิทสนมคุ้นเคยเพื่อให้ข้อมูลเท็จ ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในปัจจุบันดีขึ้นมาก มีความเข้าใจและความร่วมมือต่อกันด้วยดีซึ่งแลงมาด้วยการฝ่าฟันแก้ไขปัญหาย่างหนัก

ด้วยการที่ผมรับราชการทหาร ผมจึงถูกโฆษณาชวนเชื่อให้เสียหายว่าเป็นเผด็จการ ในความเป็นจริงที่ผ่านมามีแต่กลุ่มบุคคลเก่าที่แสดงความไม่พอใจ เมื่อมีอะไรที่ขัดขวางประโยชน์ของตนเอง จึงต้องทำการขับไล่ให้ผมและคณะกรรมการชุดปัจจุบันออกไป

ขอตั้งคำถามกับคนคาราเต้ทุกท่าน ดังนี้:

๑. ท่านจะปล่อยให้สังคมนคาราเต้ เป็นไปตามวงจรเก่าอีกต่อไปหรือ?

๒. ท่านจะปล่อยให้วิถีคาราเต้ ถูกทำให้เสียหายอีกต่อไปหรือ? เช่นการโกหก ใส่ร้ายป้ายสี การเบียดบังประโยชน์มาเป็นส่วนตน

๓. ท่านเห็นกลุ่มบุคคลเก่าทะเลาะด่าว่ากัน ต่อมาเมื่อเกิดปัญหาของตนก็กลับมาร่วมมือกัน ใช้วิธีการสกปรกที่ตนเองโจมตีกันมาก่อนเพื่อให้ตัวเองได้มีผลประโยชน์ตามเดิม ?

**ท่านจะปล่อยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้โน้มน้าวชักจูงวงการคาราเต้ไปอีกต่อไปหรือ?**

๔. ท่านจะปล่อยให้จิตวิญญาณของคาราเต้ถูกนำมาอวดอ้างในทางที่ผิดอีกต่อไปหรือ? ท่านไม่อยากจะรักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีให้ลูกหลานได้ยึดถือสืบทอดกันต่อไปหรือ?



การส่งเสริมคนดี

“...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”

พระราชดำรัสของรัชกาลที่ ๙ ในงานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๖

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

พลเอก

สุรชาติ จิตต์แจ้ง

นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

